

Tam Kỳ, ngày 12 tháng 8 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng kết đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thực hiện Kế hoạch số 253/KH-MTTQ-BTT, ngày 24/10/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam về Phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029;

Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-MTTQ-BTT ngày 31/10/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ về phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, Thành ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tam Kỳ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ban thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Tam Kỳ đã ban hành Kế hoạch số 166/KH-MTTQ-BTT ngày 31/10/2023 phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tam Kỳ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029 trong hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn thành phố, trong đó xác định rõ mục tiêu cụ thể⁽¹⁾ và thực hiện đăng ký thi đua với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam.

Hưởng ứng đợt thi đua, 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố ban hành văn bản tổ chức triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ các cấp và hướng dẫn triển khai tới Ban công tác Mặt trận; đăng ký nội dung, công trình, phần việc

¹ 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố tổ chức phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029; 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố tổ chức Đại hội đúng tiến độ (trừ trường hợp đặc biệt); có ít nhất **01** công trình, phần việc cụ thể chào mừng Đại hội; Phân đấu mỗi tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam thành phố có ít nhất **01** công trình, phần việc cụ thể chào mừng Đại hội.

gắn với thực hiện chương trình hành động của Mặt trận và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả công tác tuyên truyền:

Cùng với các nội dung Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Tam Kỳ đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam. Hướng dẫn MTTQ các xã, phường hưởng ứng đợt thi đua, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền về Đại hội MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố, nhiệm kỳ 2024 – 2029, đồng thời lãnh, chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, phường đảm bảo theo đúng quy định.

Công tác tuyên truyền về đại hội MTTQ Việt Nam các cấp được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động kết hợp triển khai “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; triển khai tuyên truyền đồng bộ từ thành phố đến cơ sở với hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, hiệu quả gắn với việc phát động các công trình, việc làm cụ thể, phù hợp với tình hình của mỗi địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Nhân dân. Thông qua các hình thức tuyên truyền như: Chỉ đạo MTTQ các cấp duy trì và phát huy hiệu quả các trang Fanpage, facebook, trang thông tin điện tử, Zalo OA, nhóm Zalo Ban công tác Mặt trận khu dân cư⁽²⁾ ... nhằm phản ánh kịp thời thông tin công tác Mặt trận, hoạt động của các tổ chức thành viên, giới thiệu những gương điển hình người tốt, việc tốt, gương cán bộ Mặt trận giỏi trên địa bàn thành phố. Đăng tải trên cổng thông tin điện tử Ủy ban MTTQ thành phố, Fanpage, qua đó giúp công tác tuyên truyền được thực hiện kịp thời và nhanh chóng⁽³⁾. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các trục đường chính, trụ sở các cơ quan, đơn vị, trong thành phố, các xã, phường, nhà văn hóa và các khu dân cư⁽⁴⁾.

2. Kết quả xây dựng các mô hình, công trình, phần việc chào mừng Đại hội

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã thực hiện có hiệu quả đợt thi đua đặc biệt, các công

² Hiện nay, Ủy ban MTTQ thành phố, 13/13 Ủy ban MTTQ các xã, phường đã thành lập trang cộng đồng “fanpage”; 04 trang Zalo OA được thành lập (Mặt trận thành phố, An Phú, Tam Phú, An Mỹ).

³ Hơn 65 tin, bài về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, thu hút trên 6.565 lượt like, chia sẻ.

⁴ Hơn 165 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền.

trình, phần việc, mô hình thiết thực chào mừng Đại hội gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện tốt công tác An sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Công tác vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” tiếp tục được thực hiện có hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu. Kết quả vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn thành phố tính đến thời điểm báo cáo là trên 2,2 tỷ đồng.

Qua thời gian phát động đợt thi đua, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn thành phố đã hưởng ứng phát động, hướng dẫn cơ sở đăng ký thi đua, thực hiện các công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã đăng ký thực hiện 03 công trình⁽⁵⁾.

13/13 xã, phường đã tổ chức 35 công trình, phần việc với tổng giá trị hơn 13,386 tỷ đồng nhằm chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố; tổ chức 49 công trình, phần việc với tổng giá trị hơn 3,376 tỷ đồng nhằm chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024-2029. Các công trình, phần việc chủ yếu tập trung vận động nhân dân ủng hộ, đóng góp cùng với địa phương giải quyết về vấn đề an sinh xã hội; giữ gìn cảnh quang môi trường; sửa chữa cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu của người dân ở địa bàn khu dân cư, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Qua triển khai, đã có nhiều công trình, phần việc tiêu biểu, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực⁽⁶⁾.

Ngoài ra, trong thời gian từ ngày 07-10/8, có 02/13 xã, phường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ nhằm chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029⁷.

Thông qua đợt thi đua đã góp phần nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Qua triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, đã tập hợp và phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

⁵ Công trình 1: Huy động Quỹ “Vì người nghèo” 2 tỷ; phần đầu hoàn thành số nhà tạm được phê duyệt theo NQ 13/2023/NQ-HĐND, ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh trong năm 2023; xây dựng, sửa chữa 20 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 60 chòi/ phòng trú bão; Công trình 2: Vận động XHH và thi công công trình: Nâng cấp và đầu tư xây dựng mới hệ thống mương (khe Bà Luân - thôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng), trị giá 02 tỷ đồng, vận động doanh nghiệp hỗ trợ 01 tỷ đồng; Công trình 3: Biên soạn lịch sử Mặt trận thành phố giai đoạn 1930 - 2020, trị giá tổng mức 350 triệu đồng, đến nay đã thông qua đề cương lần 1.

⁶ Có Phụ lục kèm theo.

⁷ Phường An Phú: Tổ chức ra mắt mô hình “Vận động Nhân dân khai thác thủy sản bền vững và không bắt động vật hoang dã” và chương trình nghệ thuật; Phường Hòa Thuận: Tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng; sự quan tâm, phối hợp hoạt động có hiệu quả của các cấp chính quyền; sự phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.

- Kịp thời ban hành các văn bản triển khai và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội trong hệ thống Mặt trận đến tận khu dân cư và các tổ chức thành viên. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể và được các cơ quan, đơn vị, cá nhân đồng tình, tích cực tham gia ủng hộ và thực hiện nghiêm túc.

- Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động, hướng về cơ sở trong triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, gắn với thực hiện *“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”*, qua đó đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.

2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua còn một số tồn tại, hạn chế như:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra thực hiện đợt thi đua ở một số nơi còn chậm, đôi lúc còn chưa thực sự quyết liệt.

- Nội dung của các công trình, phần việc tuy đã được đổi mới nhưng đâu đó có những công trình, phần việc chưa thật sự nổi bật để nhân rộng, số cá nhân, điển hình tiên tiến nổi bật trong đợt thi đua chưa nhiều; bài về gương điển hình tiên tiến giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng có thực hiện, song chưa nhiều; một số đơn vị tranh thủ các công trình, phần việc hiện có tại địa phương để đăng ký thực hiện và tiến độ thực hiện chậm so với Kế hoạch đã đề ra.

III. MỘT SỐ KINH NGHIỆM, GIẢI PHÁP TRONG TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỢT THI ĐUA

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và quản lý Nhà nước đối với phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội trong việc tập hợp, tuyên truyền, vận động, phát động phong trào thi đua ở các địa phương, đơn vị.

2. Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng. Nhận thức đúng đắn, đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của đảng và chủ trương chính sách của nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ mới, làm cho mọi người tự nguyện tham gia phong trào một cách tích cực.

3. Tiếp tục tổ chức tốt các hình thức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị với nội dung và biện pháp cụ thể; đưa công tác thi đua vào nề nếp, đảm bảo khen thưởng kịp thời nhất là đối với các KDC và người dân nhằm khích lệ động viên phong trào.

4. Phong trào thi đua phải có nội dung, mục tiêu rõ ràng, thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Huy động các tổ chức thành viên và đông đảo nhân dân tham gia. Công tác thi đua, khen thưởng phải gắn với thực tiễn, phát huy vai trò to lớn của quần chúng Nhân dân. Cần mở rộng đối tượng khen thưởng, nhất là các doanh nghiệp, mạnh thường quân... và Nhân dân ở địa bàn dân cư.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Tam Kỳ./.

Nơi nhận:

- BTT UBMT TQVN tỉnh;
- Ban TG-TC-DT-TG tỉnh;
- Thành ủy Tam Kỳ;
- Ban Dân Vận Thành ủy;
- UBMT TQVN các xã, phường;
- Lưu: VT, VP.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ba